

# CÔNG THỨC NẮM NGÓN TAY ĐỔ TỰ DỌN RÁC RỖN TÂM LINH

HỌC THUỘC LÒNG VÀ ÁP DỤNG LÀM BẰNG TỰT CỘ TỰM LÒNG THÀNH THẬT THEO CÁCH ẶN ẶN, KHƯỚC TỪ, ĐUỖI TÀ LINH MÀ CHÚA BÀY TỰ, CHỘ DẠY CHO TÔI THEO CÁCH MỚI 7 PHỖN DƯỖI ĐẶY:

- 1-Chộp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị kộ t Ặn tộ hình, bị đốg đnh trên cây thập tự giá vì phạm tội nộy:\_\_\_\_\_ .
- 2-Bằng lòng chộp nhận Chúa Jesus Christ đã chộ t thộ cho tội \_\_\_\_\_ cộa con trên thập tự giá và độn tội cho con rội
- 3- Tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lội nộy \_\_\_\_\_ cho con và Cha không nhìn thộy tội lội nộy cộa con nữa
- 4-Khước từ tội lội, hứa với Chúa là kộ từ hôm nay con sẽ không làm những tội lội như thộ nữa, con sẽ quay độu lại 180 độ ngay từ hôm nay.
- 5-ĐuỖi tà linh, nói với chúng nó: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LẶNH CHO TÀ LINH GẶY RA TỘI \_\_\_\_\_ HẶY LUI RA KHỘI TA, ĐI XUỖNG NỖI VỰC SẶU NGẶY GIỜ NỘY, HẶY CỨT NGẶY! Amen!

(THỘ DỰ bạn nói như sau từ phộ n 1-5: Trong Danh Chúa Jesus Christ, hôm nay con chộp nhận con là một tội nhân xứng đáng bị đốg đnh trên thập tự giá vì phạm tội (lo lộng trong công việc làm). Con bằng lòng chộp nhận Chúa Jesus Christ đã chộ t thộ cho tội (lo lộng) nộy cộa con rội. Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lội (lo lộng) nộy cho con rội và Cha không còn nhìn thộy tội (lo lộng) nộy cộa con nữa. Kộ từ hôm nay, con hứa với Chúa là con sẽ không (lo lộng trong công việc làm) nộy nữa và quay độu lại 180 độ. TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LẶNH CHO TỰT CỘ TÀ LINH LO LỘNG HẶY LUI RA KHỘI TA, ĐI XUỖNG NỖI VỰC SẶU NGẶY GIỜ NỘY, HẶY CỨT NGẶY RA KHỘI TA, CỨT NGẶY. AMEN!)

CHỘ Ý: Nộu bạn thộy mình đang có tà linh gây ra nhiộu triệu chứng khác nhau như nôn mộa, muộ n ói, nhức độu, chóng mặt, phội độu hoặi như độu con chó trước mặt bạn cho độn khi bạn

nghe chúng đi ra khỏi bạn. Bạn sẽ thấy hết triệu chứng đó và nghe người nhẹ nhàng hơn. Nếu đau hoài mà nó không đi ra là vì bạn còn đang vướng bận nhiều tà linh khác giống như vậy nữa trong quá khứ chưa khai trình ra với Chúa. Bạn đừng sợ nó, hãy bình tĩnh, nhắm mắt lại tìm thêm những tội lỗi bạn đã làm giống như vậy nữa vì còn thiếu sót cho nên ma quỷ còn kiện cáo bạn, chưa chịu đi ra. Nếu bạn moi ra hết rác rưởi và ăn năn khước từ bằng cách năm ngón tay xong, đau lại trình chúng sẽ đi ra hết ngay. Nếu bạn không nhớ hãy xin Chúa Thánh Linh nhắc lại để cho mình nhớ. Không lo lắng, không sợ hãi vì có Chúa Thánh Linh giúp bạn trục xuất tất cả tà linh ra khỏi bạn. Bạn tự đau từng cơn tà linh như thế rất tốt cho bạn vì rác rưởi sẽ được dọn sạch sẽ. Còn nếu tôi hay một người có ơn khác đau giúp, thì chúng sợ mà đi ra nhưng sau đó sẽ trình lại, vì rác rưởi của bạn vẫn còn, chưa dọn dẹp hết.

Nếu bạn thấy không có triệu chứng gì tà linh đi ra khỏi bạn hết thì tìm thêm tội gia truyền để cho bạn từ tội tông ông bà cha mẹ như sau:

6-Xin Cha bày tỏ cho con biết trong hai bên dòng họ nội ngoại của con từ 4 đời trước, có ai trong gia đình con đã phạm tội nặng không? Phấn đông là có hết. Bạn hãy chấp nhận tội của tội tông của bạn làm như là tội của bạn làm và bắt đầu ăn năn với Cha theo như phn số 1 đến phn số 5 phía trên và đau quỷ cho đến khi chúng đi ra khỏi bạn như là tội bạn làm.

7-Xong rồi nói: Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, con xin Cha bỏ gậy hết tất cả những sự rủa sả trên đời sống của con và tội nặng.....của con và tội tông con đã làm từ đời Adam trình lại. Và kể từ hôm nay, Cha có toàn quyền ban phước ngập tràn ngàn đời trên đời sống của con và gia đình con đời đời mãi mãi. Amen!